

Số: 49/BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại thông báo số 40/TB-HĐND ngày 03/06/2020 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX. Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Qua nghiên cứu, thẩm tra Ban Pháp chế HĐND huyện có ý kiến như sau:

1. Kết quả thực hiện

Sáu tháng đầu năm 2020 VKSND đã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; thực hiện tốt công tác thi hành quyền công tố và kiểm sát ngay từ giai đoạn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, giải quyết án hình sự, đã kiểm sát 100% tin báo tố giác tội phạm và 100% các vụ án điều tra đều được kiểm sát chặt chẽ đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. VKSND thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đề nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam; Kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, thương mại; kiểm sát việc thi hành án hình sự, dân sự; Công tác của VKSND đã góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tố tụng hình sự, dân sự và thi hành án trên địa bàn huyện, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

VKSND đã chú trọng theo dõi giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng truy tố oan người vô tội (đã kiểm sát 19 tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó khởi tố 03 tin, không khởi tố 08 tin; tạm đình chỉ 04 tin; đang giải quyết 04 tin).

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được Viện kiểm sát tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng luật định.

VKSND đã thụ lý, kiểm sát điều tra 59 vụ 85 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 44 vụ 65 bị can, còn đang giải quyết 15 vụ 20 bị can. Đã chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tích cực nghiên cứu hồ sơ vụ án để đề ra yêu cầu điều tra. Viện Kiểm sát đã đề ra 49 yêu cầu điều tra; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Số án VKSND thụ lý, giải quyết: 42 vụ 65 bị can, đã ra quyết định truy tố 38 vụ 58 bị can, đang giải quyết 04 vụ 07 bị can. Số án kiểm sát xét xử 38 vụ 58 bị cáo, Tòa án đã xét xử 31 vụ 44 bị cáo, còn đang giải quyết 07 vụ 14 bị cáo trong thời hạn luật định. Trong quá trình xét xử VKSND đã phối hợp với Tòa án tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được VKSND trú trọng thực hiện; đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ 60 người, đã giải quyết 58 người hiện còn 02 người trong thời hạn luật định; kiểm sát tạm giam 85 người, đã giải quyết 52 người, còn 31 người trong thời hạn luật định.

Đã kiểm sát việc thụ lý 131 vụ án hôn nhân gia đình; 23 vụ Dân sự tranh chấp. Sáu tháng đầu năm 2020 đã kiểm sát 07 hồ sơ đề nghị xét giảm nghĩa vụ Thi hành án với số tiền 41.916.500đ, tiến hành kiểm sát trực tiếp 01 cuộc tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tuần Giáo và 06 xã về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ. Kết thúc kiểm sát đã ban hành 7 kết luận.

Sáu tháng đầu năm 2020 VKSND đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Kiến nghị

Ban Pháp chế nhất trí với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của VKSND và có một số kiến nghị như sau:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là một số loại tội phạm có chiều hướng ra tăng. Ban hành và giám sát những kiến nghị các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Tiếp tục tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên.

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ban pháp chế trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các thành viên Ban pháp chế;
- ĐB HĐND huyện khóa XX;
- Lưu BPC, VP;

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Lương Thị Nhung